



หลักการกำกับดูแล AI ของ HP

ที่ HP เราใช้ประโยชน์จากขุมพลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่จุดประกายนวัตกรรมและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่โลก หลักการกำกับดูแล AI ของเราฝังรากลึกในค่านิยมตามวิถีแห่ง HP โดยสะท้อนถึงแนวทางการคิดแบบก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาและใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม และเกิดประโยชน์ แม้เราจะตระหนักถึงศักยภาพอันน่าตื่นตะลึงและดูเหมือนจะไร้ขีดจำกัดของ AI แต่เราก็เข้าใจถึงความรับผิดชอบของเราในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์และโซลูชัน AI ทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบและนำไปใช้โดยยึดถือในหลักการสำคัญเหล่านี้

หลักการกำกับดูแล AI ของ HP

<p>ความไว้วางใจและความเคารพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> รักษาความโปร่งใสในเรื่องการออกแบบ การทำงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่มีการใช้ AI ของ HP ตลอดจนเสริมสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ยึดมั่นในมาตรฐานที่เข้มงวดในด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ดูแลให้การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างให้เกียรติเคารพต่อบุคคลและสิทธิ์ของบุคคล และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
<p>ความปลอดภัยและความมั่นคง</p>	<ul style="list-style-type: none"> รับรองว่าผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ใช้ AI มีความน่าเชื่อถือ ทำงานตรงตามที่กำหนด และได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย ใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมถึงมาตรการอื่นๆ เพื่อปกป้องระบบ AI และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้งานในทางที่เป็นอันตราย
<p>ความเป็นธรรมและความรับผิดชอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> มุ่งมั่นที่จะขจัดความเอนเอียง การเลือกปฏิบัติ และผลกระทบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ใช้ AI โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความครอบคลุมและเป็นตัวแทนประชากรทุกกลุ่มให้มากขึ้น ปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ AI ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อคาดการณ์และรับมือกับความท้าทายทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นใหม่
<p>นวัตกรรมและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ใช้ AI ที่ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาลงได้ในโลกจริง ดูแลให้มั่นใจว่าจะมีการคำนึงถึงและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ระหว่างการใช้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มความไว้วางใจและความมั่นใจในนวัตกรรมของ HP อย่างสูงสุด
<p>การมีส่วนร่วมและการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายและระเบียบข้อบังคับทั่วโลกที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม และเกิดประโยชน์ ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของ HP อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับหลักการและพัฒนาการสำคัญเหล่านี้ในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ใช้ AI อย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม และเกิดประโยชน์